



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดเผยภายหลังรับมือปกป้องส่วนลดราคาสินค้าอาหาร 1,050,000 ล้านบาท จากบ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก. (มหาชน) ที่จะมอบให้กับอสม.ทั่วประเทศ ว่า ตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา อสม.ได้ช่วยติดตามเคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคกว่า 13 ล้านหลังคาเรือน ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงกว่า 9 แสนคน เพื่อนำเข้าสู่ระบบรักษาเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยลดลง จนได้รับความชื่นชมในระดับนานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, workpointnews, thaiPBS)

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลมี State Quarantine 23 แห่ง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพ รองรับได้ 13,491 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2563 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศไว้สังเกตอาการประมาณ 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อ 87 คน แยกเป็น State Quarantine 21 คน และ Local Quarantine 66 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ซึ่งต้องคงมาตรการกักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อลดการนำเข้าเข้าสู่ประเทศ และต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในประเทศเพื่อนำเข้าสู่การรักษา มีการป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ระบบรองรับได้ โดยขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงขอให้เจ้าของกิจการ ผู้รับบริการ และประชาชน ยังคงเข้มการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัด มาตรการกักกันในท้องถิ่นขึ้นอยู่กับประกาศของคกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัด แต่กทม.ยังไม่มีการประกาศให้กักกันตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, nationtv., Nationweekend, thebangkokinsight, newtv.)

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม. แถลงข่าวว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย โดย 1 ราย เป็นผู้ป่วยในกทม. ซึ่งคิดว่ามีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดอยู่ ดังนั้นในช่วงการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล สร.ยังคงเข้มขันมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 สำหรับกทม. สปคม.นำแอปพลิเคชัน clicknic มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรที่มีจำนวนมาก สามารถวิดีโอคอลปรึกษาอาการกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้น หากพบความเสี่ยงจะแนะนำเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ได้เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มสถานที่แออัด ได้แก่ ชุมชนแออัด วัด เรือนจำ / กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร / กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกเอกชน / กลุ่มผู้เดินทางทุกระบบ ผู้ขับขีรถแท็กซี่ ผู้โดยสารสาธารณะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม. เปิดเผยผลการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่กทม. ตั้งแต่ 15 เม.ย.-8 พ.ค. ค้นหาได้ 9,516 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามอาชีพ 4,820 คน กลุ่มสถานที่เสี่ยง 1,152 คน เช่น ในชุมชนคลองเตย เรือนจำ บุคลากรทางการแพทย์ หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัว 8 แห่ง 3,544 คน มีผู้ติดเชื้อ 13 คน โดยการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 275 คน แต่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนการค้นหาในหมู่บ้านจัดสรร 3 หมู่บ้าน พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคกว่า 300 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นกัน สะท้อนว่าการแพร่เชื้อลดลงจริง กลุ่มต่อไปที่จะตรวจเชิงรุก คือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกว่ามีการนำเข้าเข้าไปติดคนในบ้านหรือไม่ และแม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ยังคงเสี่ยงรับเชื้อจากคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศ จึงต้องเข้มงวดการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก และล้างมือ ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นประสงคักักตัวในโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐ สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันรักษาไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมาได้มีการขออนุญาตคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเห็นว่ามีความซับซ้อน จึงให้คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของกรมฯ พิจารณาด้วย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะผ่านคณะกรรมการวิจัยฯ ของสถาบันบำราศนราดูร จากนั้นจะเริ่มวิจัยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ทินกร ชื่นชม รอง นพ.สจ.นครปฐม กล่าวว่า การประสานของสจ.นครปฐม กับวัดไผ่ล้อม ในการรับเฝ้าคนที่ติดเชื้อ โควิด-19 หลวงพ่่าน้ำฝั้น มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจเรื่องนี้ดี โดยศพที่นำมาดำเนินการครั้งนี้เป็นต้นแบบใน จ.นครปฐม และเป็นโมเดลระดับประเทศ ซึ่งวัดไผ่ล้อมคัดกรองคนเข้ามาที่วัด จัดที่นั่งในพิธีมีความห่างที่ถูกต้อง ส่วนสถานที่มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข ขอให้ทุกคนมั่นใจได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นพ.ชลสิทธิ์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และทีมช่าง รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันคิดและสร้างตู้เก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มีต้นทุนการผลิตเพียง 7 หมื่นบาท สามารถป้องกันอนุภาคเชื้อโรคเข้าในตู้และป้องกันเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานได้ รวมถึงสร้างเตียงความดันลบป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้นทุนการผลิตเพียง 7 หมื่นบาท มีระบบกรองอากาศที่ได้มาตรฐาน และฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม หากสั่งซื้อจากต่างประเทศราคาเครื่องละ 7 แสนบาท

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, innnews, thaipbs, mthai, js100, one31, newstv, sanook, thansetthakij, kapook, thebangkokinsight, workpointnews, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 9 พ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยยืนยันรวม 3,004 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ประกอบด้วย รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา กทม. เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 28 ปี เป็นพนักงานห้างใน จ.ภูเก็ต เดินทางกลับภูมิลำเนา จ.ปราจีนบุรี ส่วนรายที่ 3 และ 4 เป็นหญิงไทย อายุ 41 และชายไทยอายุ 44 ปี มาจากการค้นหาเชิงรุกใน จ.ยะลา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย ส่วนผู้หายป่วยแล้ว 2,787 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 68 ปี ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ใน กทม. มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 19 มี.ค. รักษาที่รพ.แห่งหนึ่ง ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 22 มี.ค. จากนั้นมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสโลหิตและไตวาย เสียชีวิตวันที่ 9 พ.ค. รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย สำหรับผลปฏิบัติการด้านความมั่นคง มีผู้ออกนอกเคสสถาน 603 ราย ชุมนวมั่วสุม 58 ราย วันที่ 8 พ.ค. ตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเป็น 16,024 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ 15,632 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 392 แห่ง คิดเป็น 2.45 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ดำเนินการแล้ว 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ตรวจ 3,581 ราย พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ยะลา ตรวจ 3,277 ราย พบผู้ติดเชื้อ 20 ราย ภูเก็ต ตรวจ 2,592 ราย พบผู้ติดเชื้อ 26 ราย และกระบี่ ตรวจ 477 ราย พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รวมผู้ที่ได้รับการตรวจแล้ว 7,993 ราย ติดเชื้อ 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.55

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-โฆษก ก.กลาโหม เผย ขณะนี้มีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอยู่ในมาตรการกักควบคุมโรคของรัฐ 3,382 ราย ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 2,783 ราย มีพระสงฆ์ที่อยู่ในมาตรการกักควบคุมโรค 225 รูป ครบกำหนดทยอยเดินทางกลับไปจำวัดตามภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ และตั้งแต่ 9 - 13 พ.ค. 63 จะคนไทยทยอยเดินทางมาจากต่างประเทศอีกเกือบ 1,500 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวิชาญ เครื่องงาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีพิจารณาเลื่อนเวลาทำงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ว่า ขณะนี้ ก.พ.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คาดว่าจะออกมาในรูปแบบการขยายช่วงเวลาในการเลื่อนเวลาทำงาน ซึ่งทั้งหมดต้องรอการเสนอจาก ก.พ. และต้องดูรายละเอียดก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ ข่าวสด สยามรัฐ

-ทอท. แจ้งเตือนประชาชนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศช่วงโควิด-19 ตรวจสอบประกาศคำสั่งของจังหวัดปลายทางทุกครั้ง เนื่องจากบางจังหวัดต้องถูกกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำชับตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน โดยมอบเงินให้ ผบ.ก.ทุกจังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท รวมเมื่อผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด จัดอาหารโรงทานให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกพื้นที่ ให้ทุกโรงพักหาจุดในพื้นที่แต่ละอำเภอที่มีความจำเป็น ชุมชนที่ห่างไกล ความเจริญ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ จนถึง 31 พ.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. กล่าวในการเสวนา 'ธรรมบุญสงฆ์ รวมพลังบวร สู้วิกฤต โควิด-19' จัดโดย สช. ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข สงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ว่า แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโรคนี้จะดีขึ้น และกำลังจะเข้าสู่การผ่อนคลายมาตรการ แต่ต้องป้องกันเข้ม ซึ่งคณะสงฆ์จะช่วยประชาชนได้ เช่น การตั้งโรงทาน การให้กำลังใจ ไม่ให้เกิดความเครียด นำประชาชนในการเดินทางกำหนดมาตรการรับมือผลกระทบเศรษฐกิจต่อไป โดยรวมพลัง บ้าน วัด ราชการ หรือบวร สู้วิกฤตโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ร่วมกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ 103 รูป ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย และเข้าสู่กระบวนการกักตัวครบ 14 วัน กลับไปจำวัดได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv., sanook)

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น นำบุคลากรทางการแพทย์ มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 และรายที่ 6 ของ จ.ขอนแก่น ที่เข้ารับรักษาตัวช่วงกลางเดือนเม.ย. 2563 จนกระทั่งหายขาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ

-ตราด คุมเข้มขาเข้าเมือง ครอบครัวยายวัย 70 ปี 11 ชีวิต เหมารถตู้กลับบ้านหลังตกงาน ต้องกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, 77kaoded, ไอเอ็นเอ็น

ประเด็นข่าว

-นครพนม พริตตี้สาวที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในภูเก็ต และเป็นผู้ป่วยรายที่ 2 จ.นครพนม รักษาหายขาด กลับบ้านใน อ.ศรีสงคราม เรียบร้อยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จ.ยะลา คนไทย 29 คน ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียตั้งแต่ 18 เม.ย. กักตัวในศูนย์ จ.ยะลา ครบ 14 วันแล้ว ได้กลับบ้าน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กรณีปลดจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการยกเลิกการประกาศให้ประเทศจีนและเกาหลีใต้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ว่า คาดว่าคณะกรรมการวิชาการจะเสนอรายงานสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ต้องดูตามสถานการณ์การควบคุมโรคภายในประเทศนั้นๆ ด้วย และขออย่ากังวลเรื่องการเดินทางเข้าประเทศ เพราะว่าจะมีมาตรการควบคุมอยู่

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้มีการระบาดในกลุ่มผู้เที่ยวผับย่านอึทวอน อีกรอบ ทำให้ต้องมีการทบทวนเรื่องการยกเลิกเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือไม่ ว่า ต้องดูสถานการณ์รายวันต่อเนื่อง ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยกเลิกได้ก็ยกเลิก และดูข้อมูลอื่นประกอบ ซึ่งปกติสถานการณ์ผู้ป่วยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนในประเทศ และมาตรการการควบคุมป้องกันโรคของประเทศนั้น คณะกรรมการวิชาการได้มอบฝ่ายเลขานุการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.การผ่อนปรนกิจการระยะ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, kapok, businesstoday, one31, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, 77kaoded, thebangkokinsight, tnn, nationtv., Newtv.)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงว่า การผ่อนคลาตามาตรการระยะที่ 2 จะเริ่มวันที่ 8 - 12 พ.ค. เป็นช่วงการรับฟังความคิดเห็น และวันที่ 13 พ.ค. จะประเมินผลในระยะเวลาที่ 1 โดยรวบรวมชุดข้อมูล ชักซ้อมทำความเข้าใจ วันที่ 14 - 15 พ.ค. จะยกร่างข้อกำหนดที่จะนำไปสู่การผ่อนคลาในระยะที่ 2 และทดลองใช้ด้วยวิธีการ Sandbox คือ หากกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองเปิดให้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า เพื่อสังเกตมาตรการที่ใช้ภายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อประเมินผลในวันที่ 16 พ.ค. หากประสบความสำเร็จ วันที่ 17 พ.ค. จะประกาศมาตรการผ่อนคลาในระยะ 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ก.มหาดไทย ก.การท่องเที่ยวฯ ก.วัฒนธรรม สสส. กทม. อป. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มกิจการ และผู้แทนจากสธ. เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดทำข้อมูลความพร้อมของกิจการและข้อเสนอต่างๆ เตรียมนำเสนอต่อ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 2 ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการผ่อนปรนระยะที่ 2 ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีการแสดงความเห็นในที่ประชุม ศบค.ครั้งที่ผ่านมา

3.เปิดตลาดนัดจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์),เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีวันที่ 9 พ.ค. จะเปิดตลาดนัดจตุจักร ว่า ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 ระบุมาตรการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และการลงพื้นที่ตรวจมี 3 ระดับ คือ มาตรการหลัก โดยฝ่ายความมั่นคง สุ่มตรวจทั่วประเทศ, มาตรการเสริมเฉพาะกิจการ/กิจกรรม ตรวจในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล, คู่มือปฏิบัติ กระทรวงต่างๆ ที่ออกคู่มือจะเข้าไปตรวจโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนช่วยติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม โดยพิจารณา 5 ข้อหลัก คือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การตั้งจุดบริการล้างมือ การทำความสะอาดพื้นผิว หากพบว่าบางร้านแออัดไม่ต้องเข้าไปใช้บริการ และแจ้งเตือนคนอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ที่ตลาดนัดจตุจักร เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณ 6 ประตู กำหนดให้ผู้ประกอบการและลูกค้าต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าไปด้านใน และจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ส่วนบริเวณที่ยังไม่เปิดให้บริการคือผู้ค้าแถวหอนาฬิกา โดยจะให้ร้านค้าจัดเว้นระยะห่าง และเข้าครั้งละ 5 คน หรือไม่เกิน 10 คน หากมีการนั่งทานอาหารในร้าน ต้องเว้นระยะไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, ช่อง 3

-นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. พ.ต.อ.กฤษฏาภค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อ เดินทางตรวจสอบประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักร สังเกตการณ์พร้อมให้คำแนะนำร้านค้า

4.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, บ้านเมือง)

-ปราจีนฯ พบผู้ป่วยรายที่ 9 เป็นหญิง อายุ 28 ปี วันที่ 4 พ.ค. เดินทางออกจากหอพัก อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยรถตู้รับจ้าง พร้อมเพื่อนรวม 6 คน ไป

ประเด็นข่าว

พักที่คอนโดฯ แห่งหนึ่งที่ ต.นนทรี วันที่ 5 พ.ค. มารพ.ศรีมหาโพธิ ตรวจวัดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีอาการป่วย วันที่ 6 พ.ค. พบติดเชื้อโควิด-19 และวันที่ 7 พ.ค. ยืนยันผลการติดเชื้อโควิด-19 ได้ทำการตรวจ กักตัวผู้เกี่ยวข้อง สถานที่ต่างๆ ตามไหม้ไลน์แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์)

-ยะลา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จาก อ.บันนังสตา เป็นราษฎรบ้านตาดานะปุเต๊ะ หมู่ที่ 9 ต.ตาดานะปุเต๊ะ และบ้านตันหยงนากอ หมู่ที่ 3 ต.บาเจาะ จากการสัมผัสเชื้อจากญาติที่มีประวัติป่วย

5.หลบหนีเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์. (มติชน, ข่าวสด, sanook)

-เจ้าหน้าที่ ศชต. ร่วมกับปลัดอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกันจับกุมแรงงานไทย 29 คน เป็นชาย 18 หญิง 11 คน ในจำนวนนี้มีเด็ก 6 คน ขณะเตรียมแอบเข้ามาทางช่องธรรมชาติ จุดผ่านแดนไทยมาเลเซีย หมู่ 2 บ้านสวนขาม ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาว ต.บ้านนา และ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา จึงควบคุมไปสถานที่กักตัว 14 วัน ณ ภูมิลำเนา จากการตรวจเบื้องต้นไม่พบมีไข้ โดยตั้งแต่ 18 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน มีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว 2,053 คน ทั้งหมดเข้ากักตัว 14 วัน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19

6.คนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 10 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และไต้หวัน วันที่ 11 พ.ค. กลับจากอินเดียและญี่ปุ่น วันที่ 12 พ.ค. กลับจากสหรัฐฯ รัสเซียและภูฏาน วันที่ 13 พ.ค. กลับจากอินเดีย วันที่ 14 พ.ค. กลับจากเยอรมนีและบังกลาเทศ ส่วนวันที่ 15 พ.ค. กลับจากสิงคโปร์และบาห์เรน ยอดสะสมผู้ที่เดินทางกลับมาและเข้าสถานที่กักตัวของรัฐ 15,069 คน กลับบ้านได้แล้ว 5,661 คน และพบการติดเชื้อในสถานที่กักตัวทั้งสิ้น 87 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวพิเศษนำคนไทยจากต่างประเทศกลับ 4 เที่ยวบิน เริ่มจาก 10.40 น. จากเวียดนาม 35 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 6 เดือน 2 คน ทั้งหมดเข้าคัดกรอง และกักตัวที่โรงแรมพลาซ่า ริชดาภิเษก ส่วนกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในยุโรป 48 คน และชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ติดตามนักการทูตเนเธอร์แลนด์ 1 คน เดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมถึงประเทศไทย ผ่านคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบผู้มีไข้ เจ้าหน้าที่นำไปกักตัวที่โรงแรมอิลีแกนซ์ เขตประเวศ และโรงแรมคิวิ สุภูมิวิท 79 ส่วนชาวเนเธอร์แลนด์ 1 คน สถานทูตรับตัวไปกักตัวในสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์จัดเตรียมไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-ในการประชุม ศบค. ก.การต่างประเทศรายงานการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ โดยมีคนไทยประสงค์กลับ 45,147 คน แบ่งเป็น ทางบก 25,660 คน ทางอากาศ 19,487 คน โดยกลุ่มที่จะพิจารณานำกลับตัวมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้ตกค้างสนามบิน วีซ่าหมดอายุ นักท่องเที่ยว ตกค้าง กลุ่มที่จะพิจารณานำกลับตัวมากที่สุด ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน และจะพิจารณาจากความยากลำบากของพื้นที่ ระบบสาธารณสุข รวมทั้งความเสี่ยงในพื้นที่และการชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้ยึดหยุ่นจำนวนประชาชนที่เข้ามาในประเทศ เพื่อให้คนไทยที่ติดค้างยังต่างประเทศได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนคนไทยในมาเลเซีย นายกฯ สั่งการให้ก.การต่างประเทศ อำนวยความสะดวก ดูแลอย่างใกล้ชิด

7.เตรียมเปิดเรียน 1 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, workpointnews, thebangkokinsight, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, bbc)

-นางรัชชณา ตันฑุฑโฒ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ศธ.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. ถึง 13 พ.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึง 9 เม.ย. 2564 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับชั้นและทุกระบบการศึกษา การเรียนการสอนต้องปลอดภัย ได้วางมาตรการไว้ 3 อย่าง คือ ออนไลน์ ออนแอร์ และออนไลน์ หากสถานการณ์คลี่คลายก็เรียนปกติ ถ้าไม่ปลอดภัยก็จะเรียนทางช่องทางที่วิวัฒนาการ ส่วนช่องทางออนไลน์จะใช้สำหรับนักเรียนม.4-6 โดยในช่วง 18-30 มิ.ย.จะเริ่มระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่ายเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

สถานการณ์อื่นในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, innnews

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ระบุ สื่อญี่ปุ่นชื่นชมไทยประสบความสำเร็จแก้โควิด-19 นายกฯ และรัฐบาลแก้ปัญหาถูกทางและประชาชนให้ความร่วมมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ไอเอ็นเอ็น, 77kaoded

-กลุ่มช่วยกัน รณรงค์ให้ประชาชนที่กำลังซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา สาขา 1 (สถานีขนส่งใหม่) ติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อประเมินความเสี่ยงตัวบุคคลในการต่อสู้เอาชนะโรคโควิด 19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการทำงานของแอปพลิเคชันและยังไม่ได้โหลดเข้าไปใช้งานบนสมาร์ตโฟน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด จัดทำ

ประเด็นข่าว

กล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย 50 กล่อง มอบให้กับรพ.ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี รวมถึงรพ.ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น รพ.สงขลานครินทร์ รพ.วชิระภูเก็ต รพศ.สุราษฎร์ธานี รพศ.ยะลา เพื่อช่วยปกป้องทีมแพทย์และพยาบาล ในขณะที่ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-แมทิว และ ลีเดีย ตีน โปสต์ภาพและคลิปผ่านอินสตาแกรม ขณะเดินทางไปบริจาคพลาสมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโคโรนา-19 ขณะที่คนบันเทิงร่วมกันเปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ "Live For Life" เพื่อไลฟ์สดคอนเสิร์ตการกุศลในวันที่ 9-10 พ.ค. หารายได้บริจาคให้กับ 10 หน่วยงานทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชแห่งประเทศไทยฯ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า หากผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาสูงถึง 50 คน คือสัญญาณเตือน และหากผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คนต่อเนื่อง คือการเข้าสู่การระบาดระลอกสอง มาตรการต่างๆ ต้องเข้มข้นใหม่ และต้องมีความสมดุล ให้คนใช้ชีวิตสะดวกขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ประชุมวางหลักเกณฑ์ว่า ระดับวิกฤต ผู้ป่วยกลุ่มไหนจะได้สิทธิใช้เตียงและห้องไอซียูก่อน โดยพิจารณาจากศักยภาพโอกาสของผู้ป่วยที่จะเป็นกำลังให้แก่ประเทศ ส่วนเรื่องการกลายพันธุ์ ไวรัสชนิดนี้ถือเป็นสายพันธุ์ที่ 5 ของไวรัสโคโรนา ต่อไปจะระบาดเป็นฤดูกาล สิ่งที่จะมาช่วยได้คือวัคซีน เชื่อว่าเม.ย. 2564 น่าจะมีวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-นพ.มณูญ ลีเขวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โปสต์ภาพขณะกำลังใช้บริการในร้านตัดผมแห่งหนึ่ง โดยใช้เทปปิดหน้ากากอนามัยให้แน่น ก่อนเข้าร้านตัดผม ทำให้การสะสมและตัดผมสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องมีสายคล้องหู สามารถป้องกันการแพร่เชื้อจากตนเองให้ผู้อื่น และลดโอกาสรับเชื้อโรคจากผู้อื่นเข้ามาสู่ตัว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, โปสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟฟิกัน, tnnthailand)

-คณะกรรมการยุโรป ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการระงับการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปอีก 1 เดือน หรือจนถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้

-ผู้นำคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาองค์กรสตรีฯ ส่งจดหมายไปยัง 50 กว่าประเทศ เรียกร้องให้ช่วยสนับสนุนได้วันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) โดยอ้างถึงความจำเป็นที่จะต้องยกระดับความพยายามในการต่อสู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

-คณะนักวิจัยในฮ่องกงพบว่า การใส่ยาต้านไวรัส 3 ชนิดร่วมกันปลอดภัย และให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มากกว่าการใส่ยาชนิดเดียว

-อังกฤษ วิจัยคนผิวสี เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าคนผิวขาว 4 เท่า

-สหรัฐฯ ผู้นำสหรัฐฯ ไม่กังวล หากโควิดระบาดในทำเนียบขาว หลังพบคนใกล้ชิดรองปธน.ติดเชื้อ

-จีน เตรียมปฏิรูประบบระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

-ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งและสอง ยังไม่ผ่อนคลามาตรการปิดเมือง

-นิวยอร์ก มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อายุเพียง 5 ขวบ มีอาการที่หายาก

-อังกฤษ มีแผนจะกักโรค 14 วัน ในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

-บราซิล มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 750 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง

-เกาหลีเหนือ ผู้นำจีนเสนอช่วยเหลือรับมือโควิด-19

-เกาหลีใต้ สั่งปิดบาร์ในกรุงโซลทั้งหมด หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม

-สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 753 คน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานต่างด้าวตามหอพักคนงาน แต่รัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะเริ่มผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในสัปดาห์หน้า

-ฟิลิปปินส์ ยืนยันผู้ป่วยอีก 147 คน ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 10,610 คน รักษาหายแล้ว 1,842 คน มีผู้เสียชีวิตอีก 8 คน รวมผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 704 คน ปัจจุบันมีสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้ออย่างน้อย 23 แห่งทั่วประเทศ สามารถตรวจคัดกรองได้รวมกันวันละประมาณ 12,000 ตัวอย่าง

-นิการากัว รัฐบาลไม่มีมาตรการควบคุมโรคเหมือนกับประเทศอื่นๆ จึงเป็นที่น่าวิตกว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลง

-เมียนมา พบผู้ป่วยรายใหม่ เป็นหญิงวัย 85 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 151

-อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกกว่า 1,500 ราย

-อินเดีย แรงผลิตไฮดรอกซีคลอโรควิน ยาต้านโรคมalariaเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สนับสนุนให้ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ยังไม่มียหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญเตือนเรื่องผลข้างเคียงของยา

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 4,029,400 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 1,322,163 ราย ตามด้วย สเปน 260,117 ราย อิตาลี 217,185 ราย อังกฤษ 211,364 ราย รัสเซีย 198,676 ราย ฝรั่งเศส 176,079 ราย เยอรมนี 170,588 ราย บราซิล 146,894 ราย ตุรกี 135,569 ราย และอิหร่าน 104,691 ราย ผู้เสียชีวิต 276,479 ราย สหรัฐฯ สูงสุด 78,616 ราย ตามด้วยอังกฤษ 31,241 ราย อิตาลี 30,201 ราย สเปน 26,299 ราย และฝรั่งเศส 26,230 ราย

ประเด็นข่าว

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอว่า การกีดกันของก.การต่างประเทศ เปรียบเสมือนกับรถบรรทุก ต้องบูรณาการการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ บริหารจัดการนำคนไทยกลับบ้านเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เปิดใจ พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ รองผอ.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมโฆษก ศบค. ว่า นพ.ทวีศิลป์ให้เข้าไปช่วยเรื่องการเตรียมข้อมูล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประมาณ 8 หน่วยงาน ต้องรวมเป็นเนื้อหาในการแถลงต่อวันให้ทันก่อน 11.30 น. ความยากคือต้องจัดการข้อมูลให้เสร็จภายใน 11.30 น. และข้อมูลต้องไม่ซ้ำกับสื่อ ความประทับใจเรื่องแรก คือ นพ.ทวีศิลป์ นอกจากเรื่องวิชาการ เรื่องการสื่อสารให้กระชับ เข้าใจง่าย และสอดแทรกเรื่องราวต่างๆ ที่สำคัญในเวลาจำกัด เรื่องที่สองคือ การได้มีโอกาสทำงานกับคนนอกวงการ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 หลายภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวัดได้กลายเป็นศูนย์รวมในการให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม รัฐควรต้องเริ่มคิดว่า หากวิกฤติหนักขึ้นจนไม่สามารถจ่ายเยียวยา 5,000 บาทได้จะรับมืออย่างไร รัฐต้องวางโครงสร้างรองรับให้สังคมโดยรวมอยู่ได้ การฟื้นฟูวิถีชีวิตที่เห็นภาพสังคมไทยว่า "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-คมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย เสนอแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างชาติ 1.เข้มงวดและระงับการเดินทางเข้า-ออกของคนต่างชาติ ขยายไปหลังวันที่ 31 พ.ค. 2.ควรให้เพิ่มหลักฐาน ก) เอกสารรับรองทางการแพทย์ว่าไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 และ ข) เอกสารประกันสุขภาพ ครอบคลุมโรคโควิด-19 และคุ้มครองในวงเงินหนึ่งแสนเหรียญอเมริกัน 3.ควรให้ยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน รวม 44 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าเมืองจำนวนหนึ่งใช้สิทธินี้ในการลักลอบมาทำงาน 4.ควรให้ยกเลิก Visa on Arrival 19 ประเทศ 5.กรณียกเว้นวีซ่า ควรให้ใช้กับ ก) คนต่างชาติเดินทางจากประเทศที่มีความตกลงยกเว้นวีซ่าหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย หรือในกรอบอาเซียน 10 ประเทศ และ ข) ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เช่น คณะทูต หรือมาจากประเทศที่มีความตกลงยกเว้นวีซ่าหนังสือเดินทางทูตและราชการกับไทย ตามเดิมต่อไป 6.ควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าให้สูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำว่า การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่จบ ต้องใช้เวลาอีกสักพักจนกว่าจะมียุคขึ้น ซึ่งโอกาสที่เราจะกำจัดโรคนี้ออกจากประเทศไทยไม่ได้มีสูงมาก ซึ่งการไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วย ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีผู้ป่วยในประเทศ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิตกม.

สื่อที่นำเสนอ : ntiontv.

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ มีการโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบข้อความอ้างสรรพคุณทางเพศของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ เลขสารบบอาหาร 13-1-13653-2-0027 ทางเฟซบุ๊กชื่อ "CHU ตัวแทนรายใหญ่ รับตัวแทนทั่วประเทศ" ซึ่งเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จึงได้สั่งระงับการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาแล้ว ทั้งนี้ ออย. ได้ยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ เนื่องจากตรวจพบปลอมปนยา Tadalafil ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ และดำเนินคดีกับผู้ผลิตแล้ว

ขายเบียร์สดออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, thaiPBS

-นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีขายเบียร์สดผ่านทางออนไลน์และจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ โดยบรรจุในกระป๋องใส พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังพบความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ส่วนการโพสต์เชิญชวนดื่มเหล้าที่บ้านพร้อมโชว์รูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์เบียร์ และจัดโปรโมชั่นในช่วงที่ประเทศไทยมีวิกฤติโรค COVID-19 เชิญชวนให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 เช่นกัน โดยกำลังดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ชุดตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นาโนเทค ประสบความสำเร็จในการพัฒนา "ชุดตรวจเพื่อการคัดกรองเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบีแบบรวดเร็ว" รั่วผลใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการอ่านและแปลผล สามารถตรวจได้ทั้งสองเชื้อในครั้งเดียวกัน ได้ทดสอบทางคลินิก เฟสที่ 1 ร่วมกับ รพ.รามธิบดี พบความไวและความจำเพาะในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและชนิดบี เทียบกับวิธีทางอณูวิทยา อยู่ที่ร้อยละ 95-100 และร้อยละ 90-100

ประเด็นข่าว

ตามลำดับ ได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยแล้ว 3 ฉบับ ขึ้นต่อไปคือการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในเฟสที่ 2 และต่อยอดสู่การตรวจคัดกรองโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ รวมถึงคัดกรองไวรัสอื่นๆ อาทิ ไวรัสโคโรนา ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อในกลุ่มไวรัสโคโรนาแบบรวดเร็ว เพื่อการคัดกรองและออกแบบและสังเคราะห์แอนติเจนและนาโนบอดี ร่วมกับรพ.รามธิบดี

โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเศร้า"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทำโครงการ "สร้างเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเศร้า" ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. โดยใช้แบบประเมินความสุขเบื้องต้นของกรมสุขภาพจิต พบว่าในหมู่บ้านมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง 3 ราย อีก 15 ราย มีอาการวิตกกังวลจากโรคอื่นที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน ความดัน จึงชวนทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ชาวชุมชนเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้น ส่วน 3 รายที่ซึมเศร้ารุนแรงมีอาการดีขึ้น ได้รับยากินปกติ โดยมีลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

